



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)  
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เมืองแกลงใสสะอาด ๒๕๖๕”

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ได้รับทราบเจตนารมณ์นโยบาย “No Gift Policy)” ในการงดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของจังหวัดระยอง จึงขอประกาศเจตนารมณ์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เมืองแกลงใสสะอาด ๒๕๖๕” เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเมืองแกลงทราบและถือปฏิบัติ และแจ้งประชาชนเพื่อทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสันติชัย ตั้งสวนิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

งครับ!

งคให้!



ประกาศเจตนารมณ์

“สุจริต โปร่งใส เมืองแกลงใสสะอาด ๒๕๖๕”

“**No Gift Policy**”

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้ และเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน

“ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”

นายสันติชัย ตั้งสวนิช

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง